



**San Gabriel / Pomona
Regional Center**

Ngày 7 tháng 3, năm 2022

RE: Dịch Vụ Giải Trí Xã Hội- Khảo Sát về Phát Triển Tài Nguyên

Kính gửi Trung Tâm Khu Vực San Gabriel/ Pomona (SG/PRC), Các Dân Tự Ủng Hộ Cho Mình, Gia Đình, và Các Bên Liên Quan:

Như quý vị đã biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các trung tâm khu vực đã tài trợ dịch vụ giải trí xã hội cho các cá nhân nào trên ba tuổi (3) mà là khách hàng hội đủ điều kiện hay là tạm thời đủ điều kiện theo Đạo luật Lanterman. Với sự thực hiện thay đổi chính sách cộng đồng gần đây, hiện tại SG/ PRC tài trợ cho các dịch vụ giải trí xã hội.

Kết nối được với quý vị để khám phá nhu cầu của quý vị là rất quan trọng đối với chúng tôi. Để mục tiêu này hướng dẫn đến chúng tôi, chúng tôi đã làm ra một cuộc khảo sát về dịch vụ giải trí xã hội trên mạng. Khảo sát của chúng tôi có năm ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và ngôn ngữ này có thể kiểm được trên mạng SG/ PRC tại www.sgprc.org và thông qua kết nối với Constant Contact SG/ PRC.

Kết nối quan trọng với SG/ PRC là thông qua các Constant Contact phương tiện truyền thông và ấn phẩm, nơi quý vị sẽ nhận được thông tin liên quan đến các dịch vụ và hỗ trợ, chính sách và sáng kiến ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc trung tâm khu vực. Quý vị có thể đăng ký với Constant Contact SG/ PRC tại www.sgprc.org. Ngoài ra, xin hãy tham gia các Cuộc Họp Cộng Đồng qua mạng Zoom với chúng tôi vào mỗi thứ Ba hàng tuần từ 10 giờ đến 11 giờ sáng, với tài khoản ID 941-540-067 và Mật Mã 123456. Chúng tôi đã phát triển kênh truyền thông này đặc biệt để quý vị có thể chia sẻ thông tin và cùng nhau góp ý những ý tưởng về quan hệ đối tác của chúng tôi với quý vị.

Nếu quý vị cần giúp đỡ để hoàn thành khảo sát dịch vụ giải trí xã hội trên mạng của chúng tôi, xin hãy liên hệ với Dịch Vụ Điều Phối Viên của quý vị. Ngoài ra, Trung tâm Tài Nguyên Gia đình Parent's Place với số điện thoại (626) 919-1091, sẵn sàng giúp quý vị tham gia vào quá trình khảo sát này. Sau khi có Kết quả khảo sát, nó sẽ được đăng tải ở trên mạng SG/ PRC, sẽ được chia sẻ thông qua Constant Contact SG/ PRC, sẽ được thảo luận trong các Cuộc Họp Cộng Đồng vào hàng tuần, và sẽ hướng dẫn SG/PRC về kế hoạch phát triển tài nguyên.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào kết quả của các dịch vụ giải trí xã hội...để khuyến khích mạnh khỏe, sức khỏe, và hòa nhập vào cộng đồng... là quyền cơ bản. Như mọi khi, SG/ PRC cực kỳ cam kết đến đáp ứng nhu cầu của quý vị. Xin hãy giữ an toàn và giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi trân trọng tất cả các quý vị!

Thân ái,

Anthony Hill, M.A., Strategic Communications
Juris Doctor, Esquire
Executive Director

“Service, Support & Advocacy for Individuals with Developmental Disabilities and Their Families”

75 Rancho Camino Dr., Pomona CA 91766 | (909) 620-7722